
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 
ครั้งที่ 15-15/2566 2 

ในวันพฤหัสบดีที ่21  ธนัวาคม 2566 3 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตกึเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 
ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting 5 

-------------------------------------- 6 
 7 
ผู้มาประชุม 8 
(1)  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์9 
 1. รศ.รัตมณ ี นันทสาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 10 
 2. รศ.คมกฤช  ปิติฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร  11 
 3. รศ.ณัฐพงษ์   อารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 12 
 4. รศ.ดนัยพงศ ์ เชษฐโชติศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 13 
 5. รศ.ขนิษฐา ค าวิลัยศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ14 
 6. ผศ.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ15 
 7. รศ.ประมินทร ์ อาจฤทธ์ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ16 
 8.  นางมยุรี  ยงก าลัง ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  17 
    กรรมการและเลขานุการ  18 
 19 
(2) ร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting    20 
 1.  รศ.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ 21 
 22 
(3) ผูไ้ม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจส าคัญหรือขอลาประชุม     23 
 1.  รศ.รัชพล สันติวรากร คณบดี   24 
 25 
ผู้เข้าร่วมประชุม 26 
(1)  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์27 
 1. อ.กฤษณรัช นิติสิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 28 
 2. รศ.พันวัตต์  พึ่งสาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 29 
 3. ผศ.จารุพล สุริยวนากุล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 30 



- 2 - 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15-15/2566 ในวันพฤหสับดีที่ 21 ธันวาคม 2566 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 16-1/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่4 มกราคม 2567 

 4. รศ.วิษณ ุ แทนบุญช่วย หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 
 5. นางอรวรรณ แก่นเชียงสา ผู้ช่วยเลขานุการ 2 

6. นายภาณุพงศ์  ต.ประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ 3 
 4 

(2) ร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting  5 
 1. รศ.ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 6 
 2. รศ.กอปร  ศรีนาวิน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 7 
 3. รศ.อาคม  แก้วระวัง หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 8 
 4. ผศ.ค านึง วาทโยธา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 9 
 5. รศ.สุธาสิน ี เนรมิตตกพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี  10 
 6. ผศ.ภัทรวิทย ์ พลพินิจ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 11 
    (เฉพาะวาระที่ 5.1) 12 
 13 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา 14 

รองศาสตราจารย์รัตมณี  นันทสาร  แจ้งท่ีประชุมว่า เนื่องจากคณบดีได้เดินทางไปปฏิบัติงาน  15 
จึงมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารท าหน้าท่ีประธานแทน  16 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบ17 
วาระ ดังนี้ 18 
 19 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  20 

1.1  เร่ืองที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม คร้ังที่ 11/2566 วันพุธที่ 21 
1 พฤศจิกายน 2566 และมติที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว 22 

ประธานได้แจ้งท่ีประชุมถึงรายละเอียดเรื่องท่ีได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการ23 
ประชุม คร้ังท่ี 11/2566 วันพุธท่ี 1 พฤศจิกายน 2566 และมติท่ีได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะ24 
วาระท่ีเกี่ยวข้องกับคณะ อาทิ วาระท่ี 4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระท่ี 5.3  25 
นโยบายการปรับเปลี่ยนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ 26 
วาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 27 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเพิ่มจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา 28 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15-15/2566 ในวันพฤหสับดีที่ 21 ธันวาคม 2566 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 16-1/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่4 มกราคม 2567 

เป็นจ านวน 20,000 บาทต่อภาคการศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จึงแจ้งท่ีประชุม1 
เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 2 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 3 
- ในระเบียบวาระท่ี 2.1 ปฏิทินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2567 4 
ตามปฏิทินการประชุมมีจ านวนน้อยไป และพบว่าในเดือน ธ.ค.2567 ไม่มีการประชุม และ5 
เดือน มกราคม 2567 ประชุมช่วงกลางเดือน อาจจะท าให้เกิดภาวะชะงักงัน 6 

- ในระเบียบวาระ 4.1 รายงานทางการเงิน ในรายละเอียดการน าทรัพย์สินไปลงทุนและการ7 
ฝากเงิน จากมูลค่าสินทรัพย์และการลงทุนท้ังหมดของมหาวิทยาลัย มูลค่า 16,854.85 ล้าน8 
บาท การน าทรัพย์สินไปลงทุนประโยชน์จะกลับสู่มหาวิทยาลัยอย่างไร และจากข้อสังเกต9 
และให้มหาวิทยาลัยทบทวนการลงทุนในตราสารหนี้ทางตรงและทางอ้อม ของ รศ.ปณิธาน 10 
พีรพัฒนา กรรมการผู้แทนคณาจารย์ ท่ีได้สอบถามต่อท่ีประชุม และจากในรายงานทางการ11 
เงินมีมูลค่าทรัพย์สินจ านวนมาก จึงไม่สอดคล้องกับระเบียบวาระที่ 5.3 การขึ้นค่าธรรมเนียม12 
การศึกษา สัดส่วนการขึ้นค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูง จ านวนเงินท่ีนักศึกษาจะต้องจ่ายชัดเจน 13 
แต่จ านวนเงินท่ีนักศึกษาจะได้รับประโยชน์ไม่ชัดเจน จึงอยากเสนอให้คณะฯ ท าเป็นตัวอย่าง14 
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการเมื่อขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์15 
อย่างไร 16 

- การขึ้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาอาจจะถูกถามจากสังคมว่าค่าธรรมเนียมท่ีเพิ่มขึ้นเป็นค่าอะไร 17 
ซึ่งอาจจะมาจากหลายส่วน ส่วนเดิมค่าสอนหรือเงินเดือนของอาจารย์จากเงินงบประมาณ18 
แผ่นดิน ส่วนส าคัญคือค่าด าเนินการ แต่ยังไม่มีรายละเอียดท่ีชัดเจนมีอะไรบ้าง ซึ่งฝ่ายแผนฯ 19 
ได้ด าเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน่วยงานท่ีหวังก าไร20 
แต่จะต้องมีงบประมาณท่ีสามารถบริหารจัดการได้ จึงอยากให้ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และ21 
พัฒนาองค์กร และฝ่ายการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้บูรณาการร่วมกัน ให้คิดต้นทุน22 
ของการเรียน เพ่ือสะท้อนความเป็นจริงเพื่อจะได้ปรับลดในส่วนใดได้บ้าง  23 

ที่ประชุมรับทราบ   24 
 25 
1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 18/2566 วัน26 

จันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 27 
ประธานได้แจ้ง ท่ีประชุมถึงรายละเอียดรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร28 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 18/2566  วันจันทร์ท่ี 13 พฤศจิกายน 2566  โดยเฉพาะวาระที่เกี่ยวข้อง 29 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15-15/2566 ในวันพฤหสับดีที่ 21 ธันวาคม 2566 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 16-1/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่4 มกราคม 2567 

กับคณะฯ อาทิ วาระท่ี 3.1 การขับเคลื่อนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQC Plus : Work Process 1 
design/management/ improve และวาระท่ี 4.2 การพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าส่วนงานเพื่อ 2 
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายการวิสาหกิจ  ซึ่ง รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดี 3 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ  จึงแจ้ง 4 
ท่ีประชุมเพื่อทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 5 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 6 
-  ในระเบียบวาระท่ี 4.6 การขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร7 

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร คณะเทคโนโลยี8 
การศึกษา จากภาคการศึกษาละ 12,000 บาท เป็น 50,000 บาท มหาวิทยาลัยได้มี9 
กฎเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาหรือไม่  10 

-  การขึ้นค่าธรรมเนียมจะส่งผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ข้อมูลรายละเอียดประกอบการ11 
พิจารณาไม่เพียงพอ เนื่องจากการขึ้นค่าธรรมเนียมสูงมาก หากมีข่าวออกไปภายนอก  12 
จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 13 

ที่ประชุมรับทราบ 14 
 15 
 1.3  รายงานประเมินการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 16 

รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้แจ้งท่ีประชุมถึงรายงานผลการประเมิน17 
การสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566  ด้วยสัดส่วนของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าประเมินจะเห็นได้18 
ว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ19 
ปัญญาประดิษฐ์ (ARIS) ได้ท าการประเมินการสอนค่อนข้างมาก และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ20 
เครื่องกล ค่อนข้างน้อย ส่วนของระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิชา21 
วิศวกรรมนวัตกรรม ได้ท าการประเมินเต็ม 100%  และแนวโน้มระดับปริญญาตรีช่วงสุดท้ายจะเป็น22 
ภาพรวมของคณะลดลง ในปี 2566 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย และผลประเมินการสอนในภาพรวม ท้ังหมด 10 ข้อ 23 
จะเห็นได้ว่า ระดับปริญญาตรีเฉลี่ย 4.39 ระดับบัณฑิตศึกษา 4.78 และระดับคณะ 4.52  และคณะจะมี 24 
การทบทวนและเปลี่ยนแปลงค าถามของแบบประเมินเพื่อเกิดความเหมาะสม โดยจะได้น าไปปรึกษากับ25 
ฝ่ายนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ท่ีดูแลระบบ e-learning ในปัจจุบันผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนา26 
วิชาการเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 27 

 28 
 29 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15-15/2566 ในวันพฤหสับดีที่ 21 ธันวาคม 2566 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 16-1/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่4 มกราคม 2567 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1 
-  ค าถามในข้อที่ 8 นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านระบบ  e-learning หรือใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  อาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษาอาจจะเข้าใจไม่ตรงกัน ในการสอนอาจารย์3 
ผู้สอนทุกสาขาได้ใช้ระบบ e-learning แต่จากคะแนนผลการประเมินต่ าลง จึงแนะน าให้อาจารย์4 
ผู้สอนทุกสาขาไปสื่อความหมายให้กับนักศึกษาได้เข้าใจ เพ่ือนักศึกษาจะประเมินให้ตรงประเด็น 5 

-   ในปีที่ได้มีการสอน online ทั้งปี อาจารย์ทุกคนใช้เครื่องมือในการสอน e-learning การประเมินควร6 
จะได้คะแนนเต็ม นักศึกษาประเมินโดยไม่อ่านหัวข้อและใส่ตัวเลขตามความต้องการ ผลการประเมินไม่7 
ตรงกับความเป็นจริง  8 

-  อยากให้เพิ่มเติมข้อมูลการประเมินของแต่ละหลักสูตรและสาขาวิชา เพ่ือประกอบการพิจารณา 9 
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ข้อมูลในแต่ละหลักสูตรและสาขาวิชา ไม่สามารถ10 

เปิดเผยได้ และส่งข้อมูลผลการประเมินให้ประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาแล้ว และในการประเมินในครั้งต่อไป  11 
จะปรับปรุงให้ข้อมูลมากขึ้น 12 

ที่ประชุมรับทราบ 13 
 14 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคราวประชุม ครั้งที่  15 

    14-14/2566  วนัพฤหสับดีที ่7 ธันวาคม 2566 16 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยมีการแก้ไข 17 
 เพิ่มเติมข้อความ ท่ีประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในระเบียบวาระท่ี 5.2 (วาระลับ) 18 

 หมายเหตุ :  วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมลับ ได้ปฏิบัติให้สอดคล้องตามประกาศ19 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม20 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting with On-Premise Meeting 21 
Connector และไม่มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม 22 
 23 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 24 

3.1  สรุปวาระสืบเนื่อง 25 
ประธานได้แจ้งที่ประชุมถึงสรุปวาระสืบเนื่อง จ านวน 4 เร่ือง ได้แก่ 26 
1) การใช้ประโยชน์เผยแพร่ลานคอนกรีตจากงานวิจัยและนวัตกรรม (ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ)  27 
2) Master Plan (แผนแม่บทซ่อมแซมและก่อสร้างอาคาร)  28 
3) คุณภาพผู้เรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 

 4) การเตรียมงานเพ่ือเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์   30 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15-15/2566 ในวันพฤหสับดีที่ 21 ธันวาคม 2566 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 16-1/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่4 มกราคม 2567 

โดยท้ังหมดอยู่ในระหว่างด าเนินการ จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสาร1 
ประกอบวาระการประชุม 2 

ที่ประชุมรับทราบ 3 
  4 
3.2  (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ 5 

การประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 6 
ส าหรับบุคลากร สายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 7 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กรได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า สืบเนื่องจากท่ีประชุมได้มี8 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์9 
การพิจารณาความดีความชอบ การประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะท่ีจ าเป็นในการ10 
ปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร สายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับท่ี 2) ในคราวประชุมครั้งท่ี 14-14/2566 11 
วันท่ี 7 ธันวาคม 2566 ฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กรได้ด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศคณะ12 
วิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การประเมินสมรรถนะ ความรู้13 
ความสามารถ และทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร สายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 
(ฉบับท่ี 2) ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับทราบ  15 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 16 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์17 
การพิจารณาความดีความชอบ การประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการ18 
ปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร สายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) และให้รองคณบดีฝ่ายแผนและ19 
พัฒนาองค์กรด าเนินการต่อไป  20 
 21 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องค้างพิจารณา 22 
  -  ไม่มี – 23 
 24 
 25 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  26 

5.1  เปลี่ยนแปลงระดับคะแนน ระดับปริญญาตรี  27 
- วาระลับ – 28 
 29 



- 7 - 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15-15/2566 ในวันพฤหสับดีที่ 21 ธันวาคม 2566 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 16-1/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่4 มกราคม 2567 

5.2  โทษทางวิชาการ กรณีนักศึกษากระท าผิด ทุจริต หรือฝ่าฝืนระเบียบ 1 
- วาระลับ – 2 
 3 
5.3  แก้ค่าคะแนน I นักศึกษาระดับปริญญาตร ี4 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วยมีอาจารย์ประจ าวิชาวิศวกรรมเคมีได้ส่ง 5 
ผลการศึกษาแก้ไขค่าคะแนน I เป็น D+ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษา ราย นางสาวพลอยชมพู 6 
เมืองแก้ว รหัสประจ าตัว 653040419-0 จ านวน 1 รายวิชา คือ EN712 105 CHEMICAL ENGINEERING 7 
THERMODYNAMICS I  โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราว8 
ประชุมครั้งพิเศษท่ี 2-2/2566 เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา   9 
ดังรายละเอียดตามสารสนเทศประกอบวาระการประชุม 10 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแก้ค่าคะแนน I เป็น D+  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 11 
ราย นางสาวพลอยชมพู เมืองแก้ว รหัสประจ าตัว 653040419-0 จ านวน 1 รายวิชา คือ EN 712 105 12 
CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการต่อไป 13 

 14 
5.4  นักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 15 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ดวยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ไดเรียน16 

ครบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ประจ าปการศึกษา 2566 ไดผานการตรวจสอบความ 17 
ถูกตองจากงานการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู และสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัดแลว ท้ังนี้ ไดผาน 18 
การกลั่นกรองของคณะกรรมการวิชาการ ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร  คราวประชุมครั้งพิเศษท่ี  19 
2-2/2566 เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2566 รวมจ านวน 11 คน ดังนี้ 20 

ภาคการศึกษาตน /2566 21 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  จ านวน  2  คน 22 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  จ านวน  2 คน 23 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  จ านวน  1  คน 24 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส  จ านวน    2 คน 25 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  จ านวน 1 คน 26 
6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  27 
 วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ  จ านวน    3 คน 28 
                                                  รวมท้ังสิ้น  11   คน  29 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 1 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 2 

จ านวน 11 คน และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด าเนินการต่อไป 3 
 4 
5.5 คุณสมบัติและรายช่ือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 5 

ต าแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) เลขประจ าต าแหน่ง 2096 6 
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีสาขาวิชา7 

วิศวกรรมเครื่องกล ได้ก าหนดคุณสมบัติและรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาบุคคลเข้า8 
ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง 2096 แล้วนั้น 9 
เพื่อให้การก าหนดคุณสมบัติและรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ด าเนินไปด้วยความ10 
เรียบร้อย จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   11 

 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 12 
-  เพิ่มเติมข้อความและแก้ไข ข้อ 4.3 จาก “ประธานหลักสูตรปริญญาตรี” เป็น ประธาน13 

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล” 14 
-  เพิ่มเติมข้อความและแก้ไข ข้อ 4.4 จาก“ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มวิชา15 

วิศวกรรมเครื่องกล” เป็น “ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับ16 
บัณฑิตศึกษา” 17 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคุณสมบัติและรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล18 
เข้าปฏิบัติงาน ต าแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) เลขประจ าต าแหน่ง 2096 ระยะเวลา 19 
ในการประกาศ 3 เดือน โดยให้แก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และให้รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์20 
และพัฒนาองค์กรด าเนินการต่อไป 21 
 22 

5.6  รายงานผลการสรรหากรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  23 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ขนิษฐา ค าวิลัยศักดิ์ และ 24 

รองศาสตราจารย์ประมินทร์ อาจฤทธ์ิ ออกจากห้องประชุมและไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในวาระที่ 5.6) 25 
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กรได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี 738/2566 สั่ง ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา27 
กรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ  28 
ได้ด าเนินการสรรหากรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยก าหนดให้ผู้มีสิทธิ์29 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15-15/2566 ในวันพฤหสับดีที่ 21 ธันวาคม 2566 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 16-1/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่4 มกราคม 2567 

เสนอชื่อใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าคณะฯ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  1 
ไม่เกิน 3 ชื่อ โดยวิธีออนไลน์ (online) เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. 2 
และนับคะแนนในวันเดียวกัน ผลปรากฏเป็นดังนี้ 3 

อันดับที่ 1 รองศาสตราจารย์ขนิษฐา ค าวิลัยศักดิ์ (23 คะแนน) 4 
อันดับที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ (14 คะแนน) 5 
อันดับที่ 3 รองศาสตราจารย์ประมินทร์ อาจฤทธ์ิ (12 คะแนน) 6 
จ านวนผู้ใช้สิทธิ์ 55 คน จากจ านวนผู้มีสิทธิ์ 149 คน (คิดเป็น 36.91%) เพ่ือให้การด าเนินการ7 

เป็นไปตามข้อ 11 แห่งประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 63/2562) ลงวันท่ี 8 
3 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภท9 
ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาและประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา10 
รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน 11 
ดังรายชื่อข้างต้น (เรียงล าดับตามจ านวนความถี่) จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตาม12 
สารสนเทศประกอบวาระการประชุม 13 

ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 14 
- เนื่องด้วยมีผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ 36.9 ควรหาแนวทางให้มีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นหรือมากกว่าร้อยละ 50 15 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการสรรหากรรมการประจ าคณะ16 

วิศวกรรมศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และให้รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กรด าเนินการต่อไป 17 
 18 
5.7  เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ในวาระท่ี20 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา จึงสมควรให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าท่ี21 
มีความวิริยะ อุตสาหะ มีส่วนส าคัญในการพัฒนาสังคมประเทศชาติ และเป็นความภาคภูมิใจของ22 
ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอให้คณะฯ เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับ23 
รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ าแนกตามประเภทรางวัลได้ 7 ประเภท 24 
ดังนี้ 25 

1) ศิษย์เก่าดีเด่น ภาครัฐ 26 
2) ศิษย์เก่าดีเด่น ภาครัฐวิสาหกิจ 27 
3) ศิษย์เก่าดีเด่น ภาคอุตสาหกรรม 28 
4) ศิษย์เก่าดีเด่น ภาคพัฒนาธุรกิจ  29 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15-15/2566 ในวันพฤหสับดีที่ 21 ธันวาคม 2566 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 16-1/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่4 มกราคม 2567 

5) ศิษย์เก่าดีเด่น ภาคการศึกษาและวิจัย 1 
6) ศิษย์เก่าดีเด่น ภาคประชาสังคมและพัฒนาชนบท 2 
7) ศิษย์เก่าดีเด่น ท่ีท าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 3 
เพื่อให้การเสนอรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เกิดประโยชน์กับคณะฯ สูงสุด จึงเสนอท่ีประชุม 4 

เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  5 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 6 

ที่ประชุมได้เสนอรายชื่อดังนี้ 7 
 8 

ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

ภาครัฐ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ วีระศิริ อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์   

รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อุปนายกสภาวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  และอธิการบดี

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

ภาครัฐวิสาหกิจ นางจิราพร ศิริค า 

 

รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้ว่าการการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.)  

นายกวี อารีกุล อดีตผู้ว่าการประปานครหลวง 
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ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

ภาคอุตสาหกรรม นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก าจร ประธานกรรมการบริษัท สยามโก

ลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

ภาคการศึกษาและวิจัย ศาสตราจารย์สุจินต์ บุรีรัตน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรม 

เคร่ืองกล 

ศาสตราจารย์กาญจนา เศรษฐนันท์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ 

รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตศิริชัย อดีตอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า1 
ดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  2 
หาข้อมูลเพ่ิมเติม และด าเนินการต่อไป 3 
 4 

5.8  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  5 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วาระเพิ่มเติม)  6 

  ประธานเสนอถอนวาระ เนื่องจากผู้เสนอวาระไม่ได้เข้าประชุม 7 
 8 

5.9 นักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 9 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับ10 

บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เรียนครบหลักสูตรและได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจาก11 
สาขาวิชาท่ีสังกัด ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 จ านวน 4 คน โดยผ่านความเห็นชอบจาก12 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คราวประชุมครั้งท่ี 7-7/2566 เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว 13 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 14 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 15 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 16 
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.2 จ านวน 1  คน 17 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15-15/2566 ในวันพฤหสับดีที่ 21 ธันวาคม 2566 
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- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 1 
  1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2 จ านวน  3 คน 2 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 3 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา4 

จ านวน 4 คน และให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ ด าเนินการต่อไป 5 
 6 

5.10 รับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดปี 7 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วย นางสาวณัฐชยา 8 

หันไชยศรี ได้ยื่นความประสงค์เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 ในหลักสูตรปรัชญา9 
ดุษฏีบัณฑิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 ภาคปกติ โดยมี รองศาสตราจารย์กอปร ศรีนาวิน รับเป็น10 
อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฏีนิพนธ์ ในการนี้ คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธา มีมติเห็นชอบ  11 
ในการรับเข้าศึกษา ในคราวเวียนครั้งท่ี 6/2566 เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ  12 
ท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 13 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดปี 14 
จ านวน 1 คน และให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศด าเนินการต่อไป 15 
 16 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล 17 
 - ไม่มี - 18 
 19 
ระเบียบวาระที่  7  เร่ืองติดตามผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบคุณภาพ 20 
 - ไม่มี - 21 
 22 
ระเบียบวาระที่  8 เร่ืองอื่น ๆ 23 
 8.1 โปสเตอร์งานปีใหม่ ประจ าปี 2567 24 
 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ เสนอข้อหารือท่ีประชุมการจัดท าโปสเตอร์งาน 25 
ปีใหม ่ประจ าปี 2567 ของผู้บริหารในชุดแต่งกายธีมอาชีพในฝัน ขอให้ระมัดระวังการน าภาพผู้บริหารใน26 
ชุดแต่งกายดังกล่าวท่ีอาจจะไปกระทบกับกลุ่มอาชีพบางกลุ่ม ซึ่งมีผลต่อเรื่องจิตใจ ท่ีเป็นเรื่อง27 
ละเอียดอ่อนและเพ่ือปกป้องภาพลักษณ์ของคณะต่อสาธารณชน 28 



- 13 - 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15-15/2566 ในวันพฤหสับดีที่ 21 ธันวาคม 2566 
ผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 16-1/2567 ในวันพฤหัสบดีที ่4 มกราคม 2567 

 ประธานท่ีประชุมได้รับข้อคิดเห็นและจะน าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรึกษาหารือกับทีมงานจัด1 
งานปีใหมเ่พ่ือแก้ไขและพึงระมัดระวังต่อไป  2 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 3 

-  การสื่อสารออกไปสังคมภายนอกมีหลายช่องทาง เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนควร4 
ระมัดระวัง หรืออาจจะจัดท าเป็นหลากหลายอาชีพ 5 

-  เนื่องจากในสังคมทุกวันนี้มีความขัดแย้งและความเห็นต่างควรระมัดระวัง แต่การกระท าอยู่6 
ท่ีเจตนา และมุมมอง หากเจตนาท่ีความสนุกสนานขอให้ยกเลิก แต่หากเจตนาเป็นการ7 
พึ่งพาความเข้าใจเข้าถึงเป็นท่ีพึ่งประชาชนทุกระดับก็เป็นสิ่งท่ีดีที่น่าจะท าได้ 8 

-  ควรระมัดระวังการเอาชุดวิชาชีพอื่น 9 
 ที่ประชุมรับทราบ และให้รองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการต่อไป 10 
 11 
 8.2 การด าเนินการเพ่ือลดอุบัติเหตุของนักศึกษา 12 

    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้หารือท่ีประชุมว่าได้รวบรวมข้อมูล13 
การเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาในปี พ.ศ.2566 เกิดจากการเมาแล้วขับท้ังท่ีเกิดจากการจัดงานของคณะ14 
และการไปดื่มเองของนักศึกษา จึงขอหารือท่ีประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข 15 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 16 
-  เห็นควรให้ยกเลิกเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอร์ในการจัดงานเลี้ยงของคณะ 17 

 ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ด าเนินการ18 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ต่อไป 19 
 20 
เลิกประชุม  15.45 น 21 
 22 
 23 
                                           (นางมยุรี   ยงก าลัง) 24 
                         ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 
 26 
นางอรวรรณ แก่นเชียงสา 27 
นายภาณุพงศ์ ต.ประเสริฐ 28 
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 29 


